

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số

PHỤ LỤC
/KH-UBND ngày

tháng 11 năm 2024 của UBND huyện)

STT	Nhiệm vụ cụ thể	Cơ quan, đơn vị chủ trì	Cơ quan, đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
1	Tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị số 30/CT-TTg và kế hoạch của UBND tỉnh, huyện về phát triển công nghiệp văn hóa đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện.	Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện		Tháng 12/2024
2	Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu trong việc chủ động phát triển các lĩnh vực công nghiệp văn hóa có tiềm năng, lợi thế ở địa phương và xây dựng kế hoạch ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.	Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện		Thường xuyên
3	Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 1754/KH-UBND ngày 30/8/2022 của UBND huyện Mường Tè về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện Mường Tè; rà soát, sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình của địa phương trong giai đoạn mới; Công văn số 638/UBND-VX ngày 24/3/2024 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững trong thời gian tới.	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên

STT	Nhiệm vụ cụ thể	Cơ quan, đơn vị chủ trì	Cơ quan, đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
4	<p>Tiếp tục triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hiện hành nhằm thúc đẩy, phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn huyện, đảm bảo việc thực hiện đúng các quy định, định hướng đã được UBND tỉnh ban hành, phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện. Rà soát và tham mưu UBND huyện đề xuất cấp có thẩm quyền (UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan) sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp văn hóa, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương và tuân thủ hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, tỉnh.</p>	<p>Phòng Văn hóa và Thông tin huyện</p>	<p>Phòng Nội vụ; phòng Tài chính và Kế hoạch; phòng Kinh Tế và Hạ Tầng; UBND các xã, thị trấn có liên quan</p>	<p>Thường xuyên</p>
5	<p>Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch ngân sách và nguồn lực trên cơ sở điều kiện thực tế của huyện, ưu tiên phát triển các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa có tiềm năng cạnh tranh trên thị trường. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm: Sản phẩm du lịch văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện; tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch cấp huyện để quảng bá và thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa tại địa phương.</p>	<p>Phòng Tài chính và Kế hoạch</p>	<p>Phòng Văn hóa và Thông tin; các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các xã, thị trấn</p>	<p>Thường xuyên</p>
6	<p>Tham mưu cho UBND huyện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa, giảm thiểu thời gian và chi phí cho các cá nhân, tổ chức; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với việc phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực quản lý và thực thi pháp luật tại địa phương; xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, tạo động lực để các cá nhân, tổ</p>	<p>Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; UBND các xã, thị trấn</p>	<p>Phòng Nội vụ; Văn phòng HĐND- UBND huyện; các cơ quan, đơn vị có liên quan</p>	<p>Thường xuyên</p>

STT	Nhiệm vụ cụ thể	Cơ quan, đơn vị chủ trì	Cơ quan, đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
	chức sáng tạo và phát triển trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.			
7	Chủ động xây dựng và triển khai các chương trình liên kết với các huyện, thành phố trong tỉnh và các địa phương lân cận nhằm khai thác tiềm năng của các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa. Tập trung phát triển các sản phẩm đặc trưng văn hóa dân tộc gắn với bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống. Hỗ trợ các cơ sở kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp địa phương tham gia hội chợ, triển lãm sản phẩm văn hóa trong và ngoài tỉnh. Phát triển thị trường theo hướng tạo dựng cộng đồng người tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa thông qua việc tổ chức các sự kiện quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm.	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các xã thị trấn	Thường xuyên
8	Tiếp tục duy trì hoạt động của các Không gian văn hóa tại trung tâm huyện.	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; UBND các xã, thị trấn	Các cơ quan, đơn vị liên quan	2024 - 2026
9	Tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch về quy hoạch Không gian văn hóa với các khu vực phát triển du lịch, thương mại gắn với du lịch văn hóa theo từng giai đoạn.	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Phòng Văn hóa và Thông tin; các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn	Năm 2026

STT	Nhiệm vụ cụ thể	Cơ quan, đơn vị chủ trì	Cơ quan, đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
10	Tham mưu đề xuất các chương trình hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật cho các dự án khai thác và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa, khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng.	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện	các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên
11	Đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội, và các sự kiện văn hóa nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của Nhân dân và doanh nghiệp vào phát triển công nghiệp văn hóa. Hỗ trợ sản xuất các tài liệu, ấn phẩm truyền thông phục vụ công tác quảng bá văn hóa địa phương đến các vùng trong tỉnh và ngoài tỉnh.	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Trung tâm VH TT&TT	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên
12	Xây dựng cơ chế và kế hoạch cụ thể để thu hút các nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, bao gồm kêu gọi sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh vào phát triển các không gian văn hóa và sáng tạo tại huyện, ưu tiên các lĩnh vực có thể mạnh như sản xuất thủ công mỹ nghệ, nghệ thuật biểu diễn dân gian, du lịch văn hóa. Tổ chức các chương trình khuyến khích khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa; phối hợp với các đơn vị chuyên môn đào tạo kỹ năng, tư vấn khởi nghiệp cho các cá nhân, tổ chức địa phương. Huy động sự đóng góp, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ cho các dự án sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.	Phòng Tài chính và Kế hoạch	Phòng Văn hóa và Thông tin; các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên